



ประกาศจังหวัดสระแก้ว

เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครอง
ตำแหน่งนั้นอยู่โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคล
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดสระแก้ว ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๕ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นายณัฐวุฒิ สังข์สูงเนิน	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
๒.	นางสาวนพวรรณ ศิริพิพัฒน์ไพศาล	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
๓.	นางสาวชยาภัสร์ เป็นสุข	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานสุขศึกษา
๔.	นางสาวจิฎาพัชญ์ คำมูล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเวชกรรมสังคม งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง
๕.	นายไพฑูรย์ สว่างวงศ์	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานรังสีวิทยา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวน และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนบท้ายประกาศจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่งเลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายณัฐวุฒิ สังข์สูงเนิน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	๒๓๑๓๒๒	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๓๑๓๒๒	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน "เปรียบเทียบการตรวจวิเคราะห์โรคซิฟิลิสระหว่างวิธี Immunochromatographic Assay (Ica) และ Chemiluminescence Immuno Assay (CLIA) พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพของการตรวจ Syphilis Ab ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ VITROS ๓๖๐๐ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว"						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาการบริการโดยลดระยะเวลาการรับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก แก่ผู้ใช้บริการผู้ป่วยนอก"						
รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"						
๒	นางสาวนพวรรณ ศิริพัฒน์ไพศาล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ	๒๓๑๓๒๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๓๑๓๒๖	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน "การศึกษาความสอดคล้องของผลการย้อมแกรมและผลการเพาะเชื้อในเลือด ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว"						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาเว็บไซต์ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว "						
รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"						
๓	นางสาวชยาภัสร์ เป็นสุข	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๒๓๕๒๐๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานสุขศึกษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๓๕๒๐๑	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน "ความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ๓๐.๒ส.ของบุคลากร ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว"						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนากระบวนการดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว "						
รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"						

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๔	นางสาวจีญาพัชญ์ คำมูล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	๒๓๕๒๑๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๒๓๕๒๑๗	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานส่งประเมิน "ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)" ของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียนที่มารับบริการในคลินิกเด็กดี คลินิกหมอครอบครัวตำบลสระแก้ว ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การพัฒนาเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการครบ ๕ ด้าน" รายละเอียดเค้าโครงผลงาน "แนบท้ายประกาศ"
๕	นายไพฑูรย์ สว่างวงศ์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานรังสีวิทยา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	๑๙๖๘๖๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานรังสีวิทยา นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ)	๑๙๖๘๖๔	เลื่อนระดับ ๑๐๐%
						ชื่อผลงานส่งประเมิน " ผลการศึกษาประสิทธิภาพของจอภาพทางการแพทย์ด้วยโปรแกรม SMPTE ใน รพ.สระแก้ว" ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน "การจัดทำแผนตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของแผ่นรับภาพ DR"